



THU THẬP DỮ LIỆU BỆNH NHÂN MỚI

Lần tới khi đến bệnh viện, quý vị có thể thấy hoặc được hỏi những câu hỏi mới về chủng tộc, dân tộc, ngôn ngữ, khuynh hướng tính dục, giới tính và tình trạng khuyết tật.

Bệnh viện sẽ chia sẻ thông tin về thời gian lưu trú của bệnh nhân với Washington State Department of Health (DOH, Sở Y Tế Tiểu Bang Washington). Luật của Washington hiện yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện phải hỏi bệnh nhân các thông tin về chủng tộc, dân tộc, ngôn ngữ, khuynh hướng tính dục, giới tính và tình trạng khuyết tật.

DOH đã làm việc với các cộng đồng ở Washington khi phát triển những danh mục mới. Thông tin này giúp tiểu bang biết được những ai sử dụng dịch vụ bệnh viện và vì lý do gì. Khi DOH hiểu được cách cộng đồng sử dụng bệnh viện, chúng tôi có thể phục vụ cộng đồng theo cách ý nghĩa hơn.

TẠI SAO CHÚNG TÔI HỎI NHƯ VẬY

Câu trả lời của quý vị cho những câu hỏi này sẽ giúp ích cho sức khỏe cộng đồng. Các nhân viên y tế công cộng muốn biết ai là người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự bất bình đẳng trong khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, chất lượng chăm sóc sức khỏe và kết quả sức khỏe. Khi biết được cộng đồng sử dụng bệnh viện như thế nào, chúng tôi có thể lập kế hoạch để hỗ trợ cộng đồng một cách tốt nhất. Sự bất bình đẳng trong dịch vụ chăm sóc sức khỏe rất phức tạp. Chúng tôi càng hiểu rõ thì càng có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

QUÝ VỊ ĐƯỢC QUYỀN QUYẾT ĐỊNH

Trả lời những câu hỏi này hay không là tùy thuộc vào quý vị. Mặc dù bệnh viện phải hỏi quý vị tất cả các câu hỏi, nhưng quý vị không bắt buộc phải trả lời. Đối với những câu hỏi không muốn trả lời, quý vị có thể chọn “Bệnh nhân từ chối trả lời.” DOH hy vọng quý vị sẽ trả lời những câu hỏi này để chúng tôi có thể phục vụ quý vị và người dân Washington tốt hơn.

QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA QUÝ VỊ ĐƯỢC BẢO VỆ NHƯ THẾ NÀO?

Chúng tôi muốn mọi người cảm thấy an toàn khi trả lời các câu hỏi. Thông tin của quý vị được bảo mật nghiêm ngặt và sẽ được coi như là hồ sơ sức khỏe cộng đồng bảo mật. DOH không đưa vào thông tin cá nhân như tên hoặc ngày sinh khi báo cáo thông tin.

Việc quý vị chia sẻ thông tin sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ phúc lợi nào mà quý vị nhận được từ tiểu bang, như Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP, Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung) hoặc Apple Health. Thông tin này sẽ không được chia sẻ với các nhân viên cơ quan di trú.



Để yêu cầu tài liệu này ở các định dạng khác, hãy gọi 1-800-525-0127.

Khách hàng bị khiếm thính hoặc khó nghe, vui lòng gọi 711 (Washington Relay) hoặc gửi email đến civil.rights@doh.wa.gov.